



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๓๕๔

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวม ข่าวก้าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณูช สายคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	แนะประชาชน ตรวจประเมิน ความเสี่ยงด้วย ตนเอง	siamrath	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุ ประชาชนที่เกิดข้อสงสัยว่าตนเองเสี่ยงติดเชื้อโควิด-๑๙ หรือไม่สามารถประเมินอาการโดยทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยตัวเอง ผ่านระบบคัดกรอง COVID-๑๙ ลดการไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือตอบคำถามตามความเป็นจริง หากทำแบบประเมินแล้ว สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ มีสายด่วนให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือ ได้แก่ (๑) กรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ (๒) ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙, ๑๖๔๖ (๓) สายด่วนกองควบคุมโรค สำนักอนามัย กทม. โทร.๐ ๒๒๔๕ ๔๘๖๔ ตลอด ๒๔ ชม.	ด้านบวก - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง - แจ้งช่องทางการประเมินความเสี่ยง การติดเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยตนเองแก่ประชาชน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และรณรงค์ขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการตรวจคัดกรองแรงงานต่างชาติทางเว็บไซต์ BkkCovid-๑๙ รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๒	กทม.ตรวจการ คัดกรองผู้ติดเชื้อ โควิด-๑๙ ที่โรงงาน บีกสตาร์	prachachat, newtv, ryt๙, infoquest, khaosod, tna.mcot, thebangkokinsight, bangkokbiznews, matichon, newtv, js๑๐๐,	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รผว.กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยง ณ โรงงาน Big Star ถ.พระรามที่ ๒ เขตบางขุนเทียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ว่า สืบเนื่องจากกรณีโรงงาน Big Star ได้มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ คนแรกเมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๓ จากนั้นวันที่ ๒๒ ธ.ค. สำนักงานเขตบางขุนเทียนและสำนักอนามัย (สนอ.) ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาล้างทำความสะอาดและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในโรงงาน และวันที่ ๒๓ ธ.ค. กทม.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำการ SWAB กลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน ๒๐๐ คน ปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่มอีก ๓ คน เป็นแรงงานชาวเมียนมา ๒ คน และแรงงานไทย ๑ คน ซึ่งที่โรงงาน Big Star	ด้านบวก - ตรวจคัดกรองในสถานประกอบการเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ - มาตรการเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ระลอกใหม่	- สำนักอนามัย สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการตรวจมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งการตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		posttoday, kaohoon, thaipbs	<p>มีกลุ่มสัมผัสน้ำดื่มรวมทั้งหมดประมาณ ๘๐๐ คน สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ สนอ.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัย และศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ (ถนน ทอสงลิมา) ร่วมกับสำนักงานเขตบางขุนเทียน มาดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มสัมผัสน้ำดื่มรองลงมาเพิ่มเติม จำนวน ๑๙๙ คน ซึ่งมีทั้งแรงงานคนไทยและแรงงานต่างชาติด้วยวิธีการเก็บน้ำลายส่งตรวจที่แล็บของ รพ.รามาริบัติ โดยขั้นตอนการดำเนินการ เริ่มด้วยการสอบถามประวัติผู้ตรวจ จากนั้นผู้ตรวจรับกระปุกเก็บน้ำลาย ซึ่งจะมีน้ำยา normal saline ๐.๙% อยู่ภายใน ให้ผู้ตรวจอมน้ำลายไว้ในปาก ๕ นาที แล้วบ้วนน้ำลายอย่างน้อย ๒ ซีซี ลงในกระปุก สำหรับวิธีการตรวจจากน้ำลายนี้สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ได้เร็วกว่าการทำ SWAB ความน่าเชื่อถือของผลการตรวจสอบอยู่ที่ ๙๐% ส่วนการทำ SWAB ผลเชื่อถือได้ ๙๕% ทั้งนี้ หากตรวจน้ำลายแล้วพบว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ จะมีการทำ SWAB ผู้นั้นซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันผลการตรวจที่ชัดเจนต่อไป</p>		มั่นใจให้ประชาชน
๓	ความคืบหน้าการจัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ	ข่าวสด, khaosod	<p>- นายสกลธี ภัททิยกุล รพ.กท. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ จากการสำรวจซากรถทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ พบซากรถจำนวน ๘๑๙ คัน ดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน ๗๒๑ คัน ที่ผ่านมา กท.ได้ดำเนินการเคลื่อนย้าย จำนวน ๖๐ คัน เจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน ๖๖๑ คัน คงเหลือซากรถทั้งสิ้น จำนวน ๙๘ คัน ทั้งนี้ กท.ได้มอบหมายให้สำนัก เทศกิจ (สนท.) ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อรถยก รถลาก พร้อมอุปกรณ์ไว้ประจำแต่ละกลุ่มเขตให้ครบทั้ง ๖ กลุ่มเขต ส่วนสถานที่จัดเก็บซากรถซึ่งแต่ละเขตส่วนใหญ่ไม่มีสถานที่จัดเก็บซากรถที่เคลื่อนย้ายมา เบื้องต้นจะใช้พื้นที่ของสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) ที่อยู่เขตหนองแขมเป็นสถานที่จัดเก็บซากรถ ส่วนกลาง โดย สนท.ได้ทำเรื่องขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดรถหรือทิ้งวางสิ่งของกีดขวางทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยการแจ้งเบาะแสการจอดทิ้งซากรถยนต์ได้ที่ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสดจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของ ค่าปรับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนน หรือสถานที่สาธารณะในพื้นที่ กรุงเทพฯ รวมทั้งการขอความร่วมมือประชาชน ไม่จอดรถ หรือทิ้งวางสิ่งของกีดขวางทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยการแจ้งเบาะแสการจอดทิ้งซากรถยนต์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งวางหรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา ๕๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท		
๔	กทม.ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการคุมโควิด-๑๙	mgronline, innnews, komchadluek, sanook, voicetv, news.ch๗, facebook.com	<p>- นายเกียรติยศ สุดลาภา รพ.กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ณ ร้าน ID Bar ร้าน Mind Story และร้านเพื่อ ซอยโยธินพัฒนา เขตบางกะปิ ว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในจังหวัดสมุทรสาคร และได้มีการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆ ในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ได้มอบหมายให้คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อยร่วมกับสำนักงานเขต ๕๐ เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการประเภทผับ บาร์ และคาราโอเกะ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ กทม.กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการหลักที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง อาทิ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากอนามัยแบบผ้าตลอดเวลา จัดให้มีจุดบริการล้างมือ การเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน การควบคุมจำนวนผู้ให้บริการ ระยะห่างระหว่างโต๊ะ การทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ตามที่ราชการกำหนด ทั้งนี้ กทม.ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กำหนดให้สถานบริการ สถานบันเทิง สามารถจำหน่ายอาหารได้ โดยให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลของผู้ใช้บริการ และห้ามมีการเดินร่าในสถานบริการ อย่างไรก็ตามประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีความกังวลว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้ทำแบบประเมินความเสี่ยงในระบบ BKK COVID-๑๙ พร้อมทั้งเฝ้าระวัง สังเกตอาการตนเอง และกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (Emergency Operation Center, EOC) โทร. ๐๙๔ ๓๘๖ ๐๐๕๑ ตลอด ๒๔ ชม.</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และรณรงค์ขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการตรวจคัดกรองแรงงานต่างชาติทางเว็บไซต์ BkkCovid-๑๙ รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๕	ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-๑๙ / กลุ่มเสี่ยงประเมินตนเองในระบบ BKK COVID-๑๙	thailandplus, mgronline	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ว่า กทม.ได้ตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในส่วนของตลาดซึ่งแบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ ๑ การคัดกรอง กทม.ได้กำชับสำนักงานเขตลงพื้นที่สำรวจตลาดและใช้ระบบ BKK Covid-๑๙ ประเมินความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น ๓ อย่าง คือ การประเมินความเสี่ยงในประวัติการเดินทาง การประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสบุคคลที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ ประเมินความเสี่ยงโดยการสังเกตอาการ ซึ่งปัจจุบันทุกสำนักงานเขตได้สำรวจตลาดและความเสี่ยงครบทุกตลาดในกรุงเทพฯ แล้ว โดยยังไม่พบผู้ใดที่มีความเสี่ยง ประเภทที่ ๒ การทำ Sentinel Surveillance หรือการสุ่มตรวจ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ๒๒๒ ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนการค้นหาผู้ติดเชื้อด้วยการทำ Active Case Finding ส่วนใหญ่พบผู้ติดเชื้อในโรงงาน ซึ่ง กทม.จะเร่งค้นหาให้ได้มากที่สุด</p> <p>-นายเมธิพงษ์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย (สนอ.) กล่าวว่า เนื่องจากการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการมีขีดจำกัดในการปฏิบัติงาน จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และเข้าไปขอตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งจะส่งผลให้การทำงานของหน่วยงานราชการที่จำเป็นต้องส่งตัวอย่างตรวจสอบหาเชื้อโควิด-๑๙ ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยควมรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน ที่คาดว่าตนเองจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทำแบบประเมินความเสี่ยงในระบบ BKK COVID-๑๙ หากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง กทม.จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามนำส่งตรวจ หรือหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กทม. (Emergency Operation Center, EOC) โทรศัพท์หมายเลข ๐๙ ๔๓๘๖ ๐๐๕๑ ตลอด ๒๔ ชม.</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง</p> <p>- แจ้งช่องทางการประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยตนเองแก่ประชาชน</p> <p>- มาตรการเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ระลอกใหม่</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และรณรงค์ขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการตรวจคัดกรองแรงงานต่างชาติทางเว็บไซต์ BkkCovid-๑๙ รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>
๖	กทม.เผยไหม้ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ต่อเนื่อง	thairath, news.ch๗, siamrath, nationtv, naewna, siamrath,	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม.กล่าวภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ ๑๐๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๓ ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มจำนวน ๖ ราย รวมผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น ๔๐ ราย ขณะนี้ กทม.สอบสวนโรคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๙ ราย โดยมีรายละเอียดการเดินทาง จำนวน ๔ ราย คือ รายที่ ๑๐ เป็นข้าราชการ</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		tnnthailand, bangkokbiznews, komchadluek, bangkokbiznews, thaipost, sanook, kaohoon, thainews, thestandard, thaipbs, khaosod, prachachat, mgronline, matichon, thansettakij, thebangkokinsig ht, thainews, js๑๐๐, pptvhd๓๖, prachachat, js๑๐๐, banmuang, tnnthailand, komchadluek, springnews, nationtv, innnews, Amarintv, news.ch๗,	<p>เขตดุสิต ได้เดินทางไปร้านอาหาร ที่ จ.สมุทรสาคร และตรวจพบเชื้อใน เวลาต่อมา รายที่ ๑๑ รับของจากตลาดสมุทรสาคร นำมาขายที่ตลาดย่าน ลาดพร้าว รายที่ ๑๒ รับของจากตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร นำมาส่ง ร้านสุกี้ย่านลาดพร้าวและกลับที่พักย่านบางกะปิ และรายที่ ๑๓ ไปร้าน ขายก๋วยเตี๋ยว จ.สมุทรสาคร โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว ไปห้างย่านสุขสวัสดิ์ และ หาญาติที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ ยังเหลือผู้ป่วยอีก ๒๗ ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค โดยใน ๒๗ รายนี้ มีจำนวน ๓ ราย ทำงาน ในโรงงานเขตทวีวัฒนา และ ๔ ราย ทำงานในโรงงานเขตบางขุนเทียน ส่วนรายละเอียดของไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ กทม.ไม่สามารถให้รายละเอียดได้ ทันทีและครบถ้วน เช่น ชื่อของสถานที่ต่างๆ เพราะต้องขออนุญาต สถานที่เอกชน เนื่องจากผิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ในกรณีที่ข้อมูลจากการเฝ้าระวังการสอบสวนโรค หรือการแจ้งหรือรายงานตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคล ทั้งที่ระบุตัวได้ หรือไม่สามรถระบุตัวได้จะต้องเก็บเป็นความลับ และ ประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชื่อ ทั้งนี้ การประมวลผลดังกล่าวจะต้อง เหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ในการป้องกันและควบคุมโรค หากได้ ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว จะอัปเดตผ่านเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามการสอบสวนโรคของ กทม.จะต้อง มีความชัดเจนและถูกต้อง ๑๐๐% จึงทำให้ข้อมูลมีความล่าช้ากว่า ภาคเอกชน</p> <p>- วันที่ ๒๖ ธ.ค. กทม.พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม ๑๘ ราย เป็นคนต่างจังหวัดที่ แอดมิทที่โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ๑๐ ราย และอีก ๘ ราย เป็นคนที่ อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเป็นคนไทย ๕ ราย และคนเมียนมา ๓ ราย ทำให้กทม.พบผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๖ ธ.ค.๖๓ รวม ๕๘ ราย โดยเป็น คนต่างจังหวัดที่แอดมิทที่โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ๑๔ ราย สำหรับ ไทม์ไลน์ผู้ป่วย ๘ ราย เป็นรายที่ ๑๔-๒๑ รายที่ ๑๔ เป็นผู้ป่วยชายอายุ ๕๕ ปี รายที่ ๑๕ เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ ๕๑ ปี รายที่ ๑๖ เป็นผู้ป่วยหญิง อายุ ๒๗ ปี รายที่ ๑๗ เป็นผู้ป่วยชายอายุ ๕๕ ปี รายที่ ๑๘ เป็นผู้ป่วย หญิงอายุ ๕๑ ปี รายที่ ๑๙ เป็นผู้ป่วยชายอายุ ๔๙ ปี รายที่ ๒๐ เป็น</p>		<p>ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง และรณรงค์ ขอความร่วมมือเจ้าของ สถานประกอบการตรวจ คัดกรองแรงงานต่างชาติ ทางเว็บไซต์ BkkCovid-๑๙ รวมถึงขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการและประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคที่กำหนด อย่างเคร่งครัด</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		nationtv.tv, sanook, thaich๘.com, springnews, workpointtoday, kapook, mgronline, thairath, pptvhd๓๖, youtube.com, facebook, today.line.me	ผู้ป่วยหญิงอายุ ๒๓ ปี และรายที่ ๒๑ เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ ๒๘ ปี		
๗	เผยแพร่แผนจัดถนนคนเดินทั่วกรุงปี ๖๔ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	แนวหน้า, ข่าวสด, naewna, khaosod	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม.กล่าวถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนใน ๖ กลุ่มเขตของกรุงเทพฯ ว่า ตามที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ได้มอบนโยบายให้ ๖ กลุ่มเขต จัดทำแผนดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน และเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยกำหนดแผนจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ถนนคนเดิน การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน การฝึกอาชีพเสริมรายได้ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้แต่ละเขต หาพื้นที่จัดกิจกรรมถนนคนเดินใน ๖ กลุ่มเขต ซึ่งได้เริ่มไปแล้วที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก และจะทยอยจัดกลุ่มอื่นต่อไป โดยทั้งหมดต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด และกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมจำนวนไม่มากนัก เพื่อลดความแออัด และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลด้วย - ทั้งนี้ ๖ กลุ่มเขต ได้รายงานแผนจัดกิจกรรมถนนคนเดินในเขตต่างๆ ปี ๒๕๖๔ ดังนี้ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก เขตหนองจอก ถนนคนเดิน ที่ถนนคลองลำไทร จัดแล้ว ๒ ครั้ง ในเดือน ต.ค. และ ธ.ค.๖๓, เขตลาดกระบัง ถนนคนเดิน เคหะชุมชนร่มเกล้า จัดแล้ว ๒ ครั้ง เดือน พ.ย. และ ธ.ค.๖๓ กำลังพิจารณาจัดต่อทุกวันเสาร์-อาทิตย์, เขตคลองสามวา ถนนคนเดินวัด	<u>ด้านบวก</u> - จัดกิจกรรมถนนคนเดินในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	- สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการเตรียมความพร้อมการจัดงานถนนคนเดินในพื้นที่ ๖ กลุ่มเขต พร้อมเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงาน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>พระยาสุเรนทร์ กำหนดจัดครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ - ๓๑ ม.ค. ๖๔ ครั้งที่ ๒ ที่กมลอุบลอิสลาม ในเดือน พ.ค. ๖๔, เขตสะพานสูง ถนนคนเดินที่ชุมชน หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง กำหนดจัดในเดือน ม.ค.๖๔, เขตคันนายาว ถนนคนเดินที่ตลาด กม.๙ ไนท์บาร์ซาร์ กำหนดจัดวันที่ ๑๒ - ๑๔ ก.พ. ๖๔, เขตประเวศ ถนนคนเดินที่สวนพัฒนาภิรมย์ กำหนดจัดวันที่ ๑๙ - ๒๕ ก.พ.๖๔, เขตมีนบุรี ถนนคนเดินที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ กำหนดจัดในเดือน ก.พ.๖๔ และ ที่อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในเดือน เม.ย.๖๔ และเขตบึงกุ่ม ถนนคนเดินที่ถนนประเสริฐมนูกิจ ๓๓ กำหนดจัดเดือน พ.ค.๖๔ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน จัดกิจกรรม ถนนคนเดินและลานวัฒนธรรมเขต บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๘ วงเวียน บางเขน กำหนดจัดเดือนละ ๑ ครั้ง กรุงเทพฯใต้ เขตคลองเตย ถนนคนเดินด้านศิลปะและดนตรี "คลองเตยดีจัง" ที่ชุมชนโรงหมู กำหนดจัดเดือน เม.ย.๖๔ และ งาน "มีดีที่คลองเตย" จัดถนนคนเดิน จำหน่ายสินค้าภาคประชาชน ที่ชุมชนคลองเตยล๊อค ๑-๖ ในเดือน เม.ย.๖๔ และ ที่ชุมชนโรงไม้หน้าวัดสะพาน เดือน ก.ย.๖๔, เขตสาทร ถนนคนเดิน Street Art ริมคลองวัดยานนาวา ชุมชนศรีสุริโยทัย กำหนดจัดเดือน มิ.ย. ๖๔ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ ถนนคนเดินคลองโอรัง จัดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ถนนคนเดิน วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม จัดทุก ๔ เดือน ครั้งละ ๓ วัน ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ ธ.ค. ๖๓ และ ถนนคนเดิน ที่ถนนพะเนียง กำหนดจัดเดือน ม.ค.-ก.พ. ๖๔ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ริมคลองบางมด กำหนดจัด ๓ ครั้ง ในปี ๖๔</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์